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กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๙ คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชุม) 
 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนที่สอง ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องท่ีพิจารณา 
มาตรา ๓๖   พิจารณางบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ 

      1. ส่วนราชการในพระองค์ 
มาตรา ๒๗   พิจารณางบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
       หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

    ๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มาตรา ๓๙          ๓. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

    4. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
    5. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
    6. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
    7. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๒๗       8. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
        พระราชด าริ และงบกลาง 1 รายการ 
มาตรา ๖                    - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
     9. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

    10. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     11. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มาตรา ๓๐    พิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา 
 12. สถาบันพระปกเกล้า 
 ๑3. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๑4. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๓๙      ๑5. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิก
          รฐัสภา  
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ผลการพิจารณา 
 
ส่วนราชการในพระองค์          ๘,๙๘๐,๘๘๙,๖๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ          ๓๙,๐๔๘,๔๔๖,๒๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                             -     บาท 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส าหรับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                             -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะท าอย่างไรที่จะให้ต ารวจด ารงศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนเอง
ได ้
 - ในการจัดสรรค าของบประมาณในแต่ละปีมีวิธีการจัดสรรอย่างไร และในการขอจัดสรรงบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอมาเป็นจ านวนเท่าใดก่อนที่จะโดนปรับลดงบประมาณ 
 - กรณีหากมีต ารวจคุกคามประชาชน เช่น การที่ต ารวจไปตรวจบ้านประชาชนและขอดูส าเนาบัตร
ประชาชนใช้อ านาจมาตราใด แต่หากในกรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าให้
ประชาชนฟ้องกลับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ จะสามารถฟ้องได้ที่ใครจะท าให้ได้รับความยุติธรรม 
 - ขอให้ชี้แจงว่าใน ๖ ปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูประบบต ารวจไปมากน้อยเพียงใด 
 - กรณีโครงการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่งบประมาณเพ่ิมขึ้น
จากอะไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 - กรณีการปฏิรูปต ารวจในการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นมีความเห็นอย่างไร 
 - กรณีมีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท าหน้าที่สายตรวจจ านวนเท่าใด เจ้าหน้าที่สายสืบสวนจ านวนเท่าใด และ
เจ้าหน้าที่สอบสวนจ านวนเท่าใด 
 - กรณีที่ต ารวจ ๑ นายต้องดูแลประชาชน ๖๑๒ คน ซึ่งตัวชี้วัดในภาพรวมว่าความเชื่อมั่นของประชาชน
การอ านวยความยุติธรรมทางอาญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน
คดีอาญากลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อประชากร ๑ แสนคน ๘๙.๕ เปอร์เซ็นต์ และคดีอาญาต่อกลุ่มความผิด
ชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน ๒๘.๖๗ คดีต่อประชากร ๑ แสนคน ซึ่งตัวชี้วัดมีแต่จ านวนเชิงปริมาณ และได้น าไป
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในคดีอาญาอ่ืนๆ ที่เป็นด้านความมั่นคง จ านวนคดีที่อัยการสั่งฟ้องจากส านวนคดีที่
พนักงานสอบสวนส่งให้ ร้อยละ ๕๐ ฉะนั้นคดีที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น นอกจากจะใส่ไว้ในเชิงคดีแล้ว 
อาจจะใส่รวมกับจ านวนคดีที่อัยการสั่งฟ้องด้วย 
 - กรณีเครื่อง X-Ray ยาเสพติดที่ติดตั้งอยู่ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะตรวจได้อย่างไร เนื่องจากเวลา
ตรวจต้องเป็นแบบพกพาหรือแบบเคลื่อนที่จึงจะไปตรวจในพ้ืนที่ได้ 
 - กรณีโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือร่วมกับภาคเอกชนในการท า CSR ใน
การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
 - กรณีกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากรายรับจากกองทุนได้จากการรับค่าปรับ
คดีอาญาและค่าปรับจากต ารวจทางหลวง ซึ่งขณะนี้ประชาชนได้รับใบสั่งจ านวนมากและไม่ได้ไปช าระค่าปรับมี
จ านวนเท่าใด และหากไม่ช าระจะสามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้หรือไม่อย่างไร 
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 - เพราะเหตุใดพนักงานสอบสวนหญิงถึงมีอัตราการลาออกเป็นจ านวนมากข้ึน 
 - กรณีเหตุการณ์ชุมนุมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และมีผู้ที่เห็นรถของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มี
ลักษณะคล้ายกับรถที่สามารถท าการตัดสัญญาณโทรศัพท์ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
 -กรณีงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๑ ,๙๐๗ ล้านบาท  
ในงบประมาณดังกล่าว ร้อยละ ๑๒ เป็นงบประมาณที่น าไปจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้มีการซื้ออย่างต่อเนื่องมาทุกปี 
รายการที่ซื้อมาได้น ามาใช้แล้วหรือไม่หรือเพียงน ามาเก็บไว้ 
 - กรณีบ่อนเฮียตี้ ได้ด าเนินการจับกุมตัวได้แล้วหรือไม่ และในกรณีดังกล่าวต ารวจได้ด าเนินการอย่างไร 
และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วหรือไม่ 
 - กรณีงบครุภัณฑ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีจ านวนสูงมาก เช่น งบประมาณจ านวน ๑๔,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท มีจัดซื้อเรือยางลาดตะเวนทางยุทธวิธีของต ารวจน้ า จ านวน ๓ ล า ราคาล าละ ๓๓.๒๐ ล้านบาท รวม
เป็น ๙๙.๖๐ ล้านบาท ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างไรที่ต้องซื้อเรือยางลาดตะเวน และใช้ในภารกิจใด และมีค าขอมา
มาจากส านักงานส่งก าลังบ ารุงมา (สกบ.) มาหรือไม่ 
 - กรณีซื้อรถอเนกประสงค์เครื่องตัดสัญญาณวงจรและการจุดระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจร
ถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ราคาคันละ ๒๐.๓๓ ล้านบาท จ านวน ๔ คัน มีภารกิจความจ าเป็นอย่างไร และมี
ค าขอมาหรือไม่ และซื้อเพราะเหตุใด 
 - กรณีโครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาบุคคลพร้อมเซ็นเซอร์อเนกประสงค์ ๙๘.๘๗ ล้านบาท 
โครงการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร ซื้อมามีวัตถุประสงค์ใด และมีค าขอมาหรือไม่ 
 - กรณีโครงการจัดหาปืนกลพร้อมอุปกรณ์ของต ารวจน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๔๐ 
ชุด ชุดละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท จะน าไปใช้ด าเนินการอย่างไร 
 - ทุนเก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บช.ตชด. แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕ ชุด ราคาชุดละ 
๑๑.๙๖ ล้านบาท รวมเป็น ๕๙.๘๐ ล้านบาท ซึ่งทุนเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เคยซื้อมายังมีอยู่หรือไม่ และมีความจ าเป็น
อย่างไรและเพราะเหตุใดจึงต้องซื้อเพ่ิมเติม 
 - กรณีต ารวจตระเวนชายแดนมีความส าคัญในพ้ืนที่อันดามันมีภารกิจที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวและยาเสพ
ติด ขอให้กระจายงบประมาณไปในพ้ืนที่ดังกล่าวและกรณีงบประมาณของปืนซุ่มยิง .๓๓๘ ของต ารวจตระเวน
ชายแดน จ านวน ๘ กระบอก ขอให้กระจายไปยังพ้ืนที่ภาคใต้ 
 - กรณีการปราบปรามด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๔,๑๕๘ 
คดี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการตั้งตัวชี้วัดในคดีดังกล่าวไว้กี่คดี ด าเนินการจับกุมไปแล้วกี่คดี เนื่องจากมีการ
ร้องเรียนในเรื่องการดูดทรายหรือโรงโม่หินในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะนี้มีค าสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
 - เพราะเหตุใดจึงน าต าแหน่งพนักงานสอบสวนกับพนักงานปรามปราบมารวมกัน  และจะมีนโยบายแยก
ต าแหน่งกลับไปเป็นแบบเดิมหรือไม่ 
 - โครงการดาบต ารวจติดดาว ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการประเมินหรือไม่ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอย่างไร  
 - กรณีต ารวจท่องเที่ยว ไม่มีจุดพักหรือสถานที่ตั้งประจ าการ มีนโยบายในการเพ่ิมงบประมาณให้กับ
ต ารวจท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ หรือไม่ 
 - กรณีขอเสนอให้สร้าง Application ให้นักท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ เพ่ือลงทะเบียน โดยให้ต ารวจ
ท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ข้ึนได ้
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 - กรณีงบประมาณโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โครงการจัดหาอาวุธปืนพร้อมดาบปลายปืน จ านวน ๒,๐๐๐ กระบอก 
มีความจ าเป็นต้องใช้อย่างไร 
 - กรณีโครงการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๒,๕๐๐ กว่าล้านบาท เป็นโครงการสร้างใหม่เพ่ือ
ชดเชยของเก่าใช่หรือไม่ 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ต ารวจเป็นผู้ที่รักษากฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขัดแย้งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายโดยใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ กรณีในการชุมนุมหรือมีการออกมาแสดงความเห็น
ต่างๆ สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ดังนั้น รูปแบบของการชุมนุมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมั ย ซึ่งไม่
ต้องการที่จะคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและต ารวจต้องมีความเป็นกลาง  
 - ในการจัดสรรค าของบประมาณในแต่ละปีร้อยละ ๘๐ เป็นหน่วยที่ตั้งขอรับงบประมาณมา หน่วยใดที่ไม่
ตั้งขอรับงบประมาณมาก็จะไม่ให้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ของบประมาณ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ 
กว่าล้านบาท และส านักงบประมาณปรับลดไปเหลือจ านวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 - การปฏิรูปต ารวจแยกต าแหน่งพนักงานสอบสวนกับพนักงานปรามปราบมารวมกัน  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ส่วนการยกระดับโรงพักได้ด าเนินการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการประชุมหารือทุกครั้งว่าด าเนิน
ไปแล้วอย่างไรและจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร 
 - กรณียาเสพติดเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งต้องการรถยนต์โมบายเครื่อง X-Ray สามารถเคลื่อนที่ได้ไปใน
เส้นทางหลักและเส้นทางรองเพ่ือการจัดกุมในพ้ืนที่ต่างๆ 
 - กรณีโครงการจัดหาอาวุธปืนพร้อมดาบปลายปืนจัดซื้อเพ่ือใช้ในการสวนสนาม 
 - กรณีต ารวจน้ าจะอยู่ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) จะประกอบไปด้วย
ทหารเรือ ต ารวจน้ า กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ในการปฏิบัติงานของต ารวจน้ าจะปฏิบัติหน้าที่คล้ายทหารเรือ 
ดังนั้นถ้าใช้อาวุธปืนที่ไม่ทันสมัยจะไม่สามารถช่วยในการปราบปรามยาเสพติดได้ จึงมีความส าคัญและความ
จ าเป็น 
 - กรณีต ารวจตะเวนชายแดนซึ่งมีงบประมาณจ ากัด จะข้ึนอยู่กับหน่วยที่ตั้งขอรับงบประมาณมา 
 - กรณีพนักงานสอบสวนหญิงถึงมีอัตราการลาออกเป็นจ านวนมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๗๐๐ คน และ
ได้ยกเลิกการเปิดรับเพ่ิมเติมซึ่งเห็นว่าเพียงพอแล้ว และกรณีที่ลาออกนั้นเนื่องจากสอบบรรจุได้ในหน่วยงานอ่ืน 
เช่น อัยการ 
 - กรณีเหตุการณ์ชุมนุมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากมีผู้ชุมนุมจ านวน ๑๒,๐๐๐ กว่าคน จะท าให้
สัญญาณไม่สารถติดต่อกันหรือไม่สามารถใช้ได้ และก่อนที่มีผู้มาชุมนุมได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย (ดินเทา)  
ที่สามารถเป็นฉนวนระเบิดได้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจคือต้องการดูแลเด็กนักเรียนหรือผู้มาชุมนุมและ
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ได้มีเจตนาเป็นอ่ืนใด ทุกครั้งที่มีการชุมนุมรถดังกล่าวจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่ดูแล
ความปลอดภัยของทุกคน 
 - กรณีบ่อนเฮียตี้จะสอบถามไปยังต ารวจนครบาลว่าได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร และจะด าเนินการต่อไป 
 - กรณีเรือยางลาดตะเวนทางยุทธวิธีของต ารวจน้ า เป็นของต ารวจตะเวนชายแดนที่มีความต้องการ
เนื่องจากภูมิภาคของการด าเนินการจะแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์ในการกู้ชีพและกู้ภัย 
 - กรณีต ารวจตระเวนชายแดนมีความส าคัญในพ้ืนที่อันดามันมีภารกิจที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวและยาเสพ
ติด ขอให้กระจายงบประมาณไปในพ้ืนที่ดังกล่าวและกรณีงบประมาณของปืนซุ่มยิง .๓๓๘ ของต ารวจตระเวน
ชายแดน จ านวน ๘ กระบอก ขอให้กระจายไปยังพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากปืนซุ่มยิง .๓๓๘ สามารถกระจายไปได้แต่
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ความสามารถในการใช้นั้นจะสามารถใช้ได้หรือไม่ ซึ่งปืนดังกล่าวจะเป็นหน่วยพิเศษท่ีมีความสามารถเฉพาะและใช้
ส าหรับการต่อต้านการก่อการร้าย 
 - กรณีซื้อรถอเนกประสงค์เครื่องตัดสัญญาณวงจรและการจุดระเบิด เนื่องจากมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญในการช่วยป้องกันการวางระเบิด เช่น ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 - กรณีมีการร้องเรียนในเรื่องการดูดทรายหรือโรงโม่หินในพื้นที่ภาคเหนือจะไปด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
 - กรณีขอเสนอให้สร้าง Application ให้นักท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ เพ่ือลงทะเบียน โดยให้ต ารวจ
ท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ข้ึนได้ จะพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ตัวชี้วัดมีแต่จ านวนเชิงปริมาณ และ
ได้น าไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในคดีอาญาอ่ืนๆ ที่เป็นด้านความมั่นคง จ านวนคดีที่อัยการสั่งฟ้องจากส านวนคดีที่
พนักงานสอบสวนส่งให้ ร้อยละ ๕๐ ฉะนั้นคดีที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น นอกจากจะใส่ไว้ในเชิงคดีแล้ว 
อาจจะใส่รวมกับจ านวนคดีที่อัยการสั่งฟ้องด้วย 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดสัดส่วนรูปแบบคดีท่ีเข้าสู่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง ๕ ถึง ๑๐ ปี 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     ๒๐๔,๘๗๔,๒๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบว่าในการจัดล าดับคะแนนอันดับการทุจริตจ านวน ๓๖ คะแนน จะมีแนวทางให้มีการทุจริต
น้อยลงหรือไม่ อย่างไร 
 - ขอทราบผลการด าเนินการในปี ๒๕๖๓ ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลและเหตุใดจึงมีการด าเนินโครงการเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของงานที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและจะแก้ปัญหาอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการจ านวน ๑๙ ล้านบาทเป็นอย่างไร 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงล าดับคะแนนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตมีการประเมิ นหลายปี โดยมีคะแนน  
๓๕ – ๓๗ และได้ ๓๖ คะแนนในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
 - การตรวจสอบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงว่าในช่วงสถานการณ์โควิด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิดและได้มีการยกเว้นระเบียบเพ่ือให้
จัดซื้อได้รวดเร็วท าให้เกิดช่องทางในการทุจริตจึงได้จัดคณะท างานตรวจสอบทั่วประเทศใช้ระยะเวลาสองเดือนซึ่ง
มีหน่วยงานจ านวน ๓๕ แห่งที่ไม่ด าเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ 
 - ในรายละเอียดของงานที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ชี้แจงว่าในเรื่องที่ต้องด าเนินคดีโดยต้องไต่สวนจะต้องส่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และจะมีการมอบหมายงานให้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการหรือมอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการหรือให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษด าเนินการแล้วแต่กรณี 
 - กรณีคดีทีจ่ะขาดอายุความได้มีการให้ความส าคัญโดยจะมีระบบแจ้งเตือนก่อนคดีจะขาดอายุความ 
 - ในการจัดหาครุภัณฑ์จัดซื้อ ในปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และในปี ๒๕๕๙ ได้มีการเพ่ิม
อัตราก าลังท าให้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือเป็นการสนับสนุนการท างานของ ปปท. ในการลง
พ้ืนที่หรือการสอบสวน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ล าบากและการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการได้รับการยกเว้น 
 - การแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากต้องร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
มีการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมตรวจสอบด้วยโดยมีศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และในเรื่องเบี้ยประชุมกรรมการชี้แจงว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอทราบความคืบหน้าการรายงาน
ปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอทราบว่าจ านวนคดีที่จะขาดอายุความมีจ านวนเท่าใด 
 - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ ขอรายละเอียดโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ๘.๙ ล้านบาท 

 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน       ๑๒๗,๖๖๖,๘๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบว่าในการยึดทรัพย์จากคดียาเสพติดจ านวนสองแสนล้านบาท เป็นตัวเลขสะสมหรือรายปี 
 - ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของงานที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและจะแก้ปัญหาอย่างไร 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ในการยึดทรัพย์จ านวนสองแสนล้านบาทชี้แจงเรื่องขั้นตอนการด าเนินคดีโดยต ารวจจะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดและพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดย
การยึดของกลางและประสานกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเงินโดย
จะรับด าเนินการต่อจากทรัพย์ที่ยึดแล้วเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องท าให้ยึดทรัพย์ได้ต่างกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
 - ในการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้แจงว่าได้มีการ
ประสานกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยหลังจากชี้มูลความผิดส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน จะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     ๓,๐๘๗,๔๘๒,๑๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ในงบประมาณท่ีถูกปรับลดขอทราบว่ามีผลกระทบกับเป้าหมายท าให้ลดลงหรือไม่ 



๗ 
 

 - ควรมีเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเงินนิตยภัตและขอให้แก้ไขปัญหาจ านวนพระสงฆ์ที่ลดน้อยลงและควรมี
การเทียบวุฒิการศึกษาให้ชัดเจนเมื่อสึกจากพระสงฆ์แล้ว 
 - ขอให้มีการส ารวจกรณีมีวัดจ านวนหลายแห่งที่เป็นส านักสงฆ์แต่มีการใช้ชื่อว่าวัดและขอทราบ
หลักเกณฑ์ในการเข้ารับการบูรณะปฏิสังขรวัดที่อยู่ห่างไกลและไม่มีทุนทรัพย์เพ่ือให้มีการเข้าถึงเงินอุดหนุน
ดังกล่าว และขอให้มีการท าเมรุปลอดมลพิษเนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดฝุ่น PM 2.5 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - งบประมาณที่ถูกปรับลดกระทบกับวัดโดยการบูรณะปฏิสังขรวัดให้แต่ละวัดไม่เท่ากันซึ่งวัดจะเป็นผู้
เสนอแบบค าขอจัดท าแบบค าขอ และมีการปรับลดงบอบรมสัมมนาจ านวนร้อยละห้าและงบถูกปรับลดคืองบที่
ต้องน าพระภิกษุไปดูงานที่พระพุทธภูมิ 
 - อยากให้มีการตั้งขึ้นเงินนิตยภัตจากที่เจ้าอาวาสได้รับ ๑,๕๐๐ บาทเป็นจ านวน ๑,๘๐๐ บาทโดยมี
เกณฑ์ปรับขึ้นที่ชัดเจนเมื่อเจริญสมณศักดิ์ที่สูงขึ้น และในการด าเนินการเทียบคุณวุฒิทางธรรมกับทางโลกจะต้อง
ด าเนินการตามที่มีการก าหนด 

 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา      ๑๐๙,๕๖๓,๒๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
  - ขอทราบว่ามีการเปิดโอกาสให้มีการยอมรับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นหรือไม่และ
ประวัติศาสตร์ถูกต้องได้รับการช าระล้างอย่างไร และภาษาไทยมิให้เป็นไปในทางท่ีเสื่อมคืออะไร 
 - ขอทราบรายละเอียดงบบุคลากรจ านวน ๒๖ ล้านบาทมีราชบัณฑิตยสภาสาขาต่างๆจ านวนเท่าใด 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ในเรื่องพญามังราย สารานุกรมได้ระบุไว้แล้วว่าโดยจะมีการท าค าอธิบายต่อไปและค าว่าภาษาเสื่อมคือ
ค าที่ไม่ถูกต้องตามสถานการณ์โดยหน่วยงานจะด าเนินการค าที่ถูกต้องต่อไป ในส่วนการใช้กฎหมายนั้น มีศัพท์
กฎหมายไทยแต่ข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ของแต่ละบุคคล 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอให้น าส่งรายชื่อราชบัณฑิต
ทั้งหมด 
 - นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดในการเปลี่ยนรายชื่อพญามังราย 

 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     ๘๘๑,๐๘๖,๗๐๐            บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐       บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบโครงการกิจกรรมในการพัฒนาดอยตุงว่าเป็นอย่างไร 
 



๘ 
 

 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - โครงการกิจกรรมพัฒนาดอยตุงมีการด าเนินงานกิจกรรมแผนงานเล็กและใหญ่โดยมีการพัฒนาต่อยอด
ขยายเครือข่ายท าให้เป็นตัวอย่างโครงการน้อมน าในปีต่อไป ส่วนความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง  ๆ มีการรวบรวม
สรุปให้มีการลงนามว่าเป็นโครงการพระราชด าริ 
 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม         ๑๔,๓๓๕,๗๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
  - ขอทราบแนวทางของหน่วยงานในการบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงาน 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีมีการท าผิดจะมีมาตรการการจดทะเบียนและเพิกถอนและมาตรการทางปกครองโดยการจด
ทะเบียนต้องมีวัตถุประสงค์กิจการที่ชัดเจนเน้นเรื่องการป้องกันการแก้ไขปัญหาทางสังคมและรายได้โดยร้อยละห้า
สิบต้องมาจากการจ าหน่ายหรือบริการเพ่ือสังคมหรือมาจากบริจาคและในก าไรร้อยละเจ็ดสิบต้องน ามาใช้เรื่อง
สังคม 
 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    ๓๕๓,๗๙๑,๐๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบรายละเอียดงบนอกแผนบูรณาการในการสร้างอาคารจอดรถจ านวน ๖ ล้านบาท และใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอ าเภอจะนะ งบประมาณส่วนนี้อยู่ตรงส่วนใดและใช้งบประมาณเท่ าใดในปี ๒๕๖๔ 
และมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีอย่างไร 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงว่ามีการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสมบูรณ์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนา
เมืองต้นแบบขยายความก้าวหน้าต่อไป ส าหรับการสร้างอาคารจอดรถเพ่ือใช้เป็นศูนย์ราชการจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งมีงบผูกพันในเวลาสามปี 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ๙๗,๒๕๑,๒๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในประเด็น 
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ในช่วงสถานการณ์โควิดควรพิจารณาว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการลงทุนหรือไม่และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC คืออะไร และอะไรที่เป็นเป้าหมายท าให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและ
ขอทราบว่าในช่วงสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อการลงทุนต่างๆ 
หน่วยงานจะมียุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนอย่างไร 
 - โครงการจัดท า Big data ภูมิประชากรสาธารณสุข ขอให้ชี้แจงว่าเป็นการจัดท าข้อมูล Big data  
อย่างแท้จริงหรือไม่และใช้เกณฑ์อะไร ข้อมูลที่ใช้น าเข้ามาจากแหล่งใดมีขนาดเท่าใดและมีการพัฒนาต่อยอด



๙ 
 

อย่างไร และในเรื่องการแพทย์แม่นย าเป็นการด าเนินการเรื่องใด เทคโนโลยีที่ท าคืออะไร และซ้ าซ้อนกับกระทรวง
สาธารณสุขหรือไม ่
 - เงินนอกงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขอทราบว่ามี
แหล่งรายได้จากแหล่งใด และขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณท่ีงบกลางจ านวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงโครงสร้างพ้ืนฐานอุตสาหกรรมเป็นไปตามที่วางไว้โดยมีการวางแผนปรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการออกบัตรลงทุน ๒๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ ออกบัตร BOI จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 - การได้รับการติดต่อจากนักลงทุนจ านวนสี่กลุ่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นในช่วงหลังสถานการณ์โควิดคือ 
5G โลจิสติกส์ ความสะอาดของอาหาร เมืองและความสะอาดของเมือง 
 - การแข่งขันกับประเทศเวียดนาม ชี้แจงว่าประเทศเวียดนามแข่งขันกับประเทศบางส่วนโดยมีผลการ
ส ารวจของผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่นกล่าวคือการลงทุนที่เวียดนามเป็นอุตสาหกรรมแรงงานและเงินที่ลงทุนใน
ไทยอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีมากขึ้น และพานาโซนิคมีบริษัทจ านวน ๑๒ บริษัทในไทยย้ายไปประเทศเวียดนาม
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมนอกกรอบและสนับอุตสาหกรรมใหม่ และในเรื่อง
อ่างเก็บน้ ามีการลงทุนในภาครัฐร้อยละ ๒๐ และภาคเอกชนจ านวนร้อยละ ๘๐  
 - ในเรื่อง Airbus การบินไทย ชี้แจงว่าในการประชุมงบบูรณาการ MRO มีพ้ืนที่ ๕๐๐ ไร่และจ านวน 
๒๐๐ ไร่การบินไทยใช้พ้ืนที่ โดยการถมที่ดินไม่ได้ท าให้การบินไทยแต่ท าให้ MRO ทั้งหมด และงบประมาณที่
ออกแบบการก่อสร้างศูนย์ซ่อมการบินไทยได้มีการตัดออกแล้วเนื่องจากการบินไทยต้องการเข้าการฟ้ืนฟู 
 - ประเด็นข้อมูล Big data ชี้แจงว่าเป็นภูมิประชากรศาสตร์สามจังหวัดที่ใช้บริการสาธารณสุขของ
ประชากรโดยมีข้อมูลทะเบียนบ้านไม่เพียงพอ 
 - เงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่ได้รับมาจากเรื่องเฉพาะกิจซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญา
ขนาดใหญ่อย่างกรณีรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการมาบตาพุด และเงินนอกงบประมาณที่ได้จากค่าเช่าที่ดิน  
ราชพัสดุ 
  รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายวัฒนา เมืองสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอรายละเอียดข้อมูลของอุตสาหกรรม
เป้าหมายคืออะไรและมีแนวทางในการดึงดูดนักลงทุนอย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ในการผลิตเพื่อส่งออก 
 - นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอข้อมูลสาธารณสุขที่น าเข้าสู่ระบบ Big data  
มีอะไรบ้าง และน ามาโดยวิธีใดจากแหล่งไหนบ้าง 

- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอทราบว่ามีการอนุมัติที่ดิน
ของรัฐให้กับหน่วยงานใดบ้างและเหตุผลใดที่มีการแบ่งที่ดินให้กับกองทัพเรือแต่ไม่มีการแบ่งให้กับส่วนท้องถิ่น 

 
สถาบันพระปกเกล้า       ๑๑๑,๔๗๗,๒๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - หลักสูตรของ ปปร. เป็นหลักสูตรมีผู้ที่ต้องการศึกษาเป็นจ านวนมาก หากเน้นปริมาณผู้เรียนมากอาจจะ
ท าให้คุณภาพที่ได้ลดลงขอให้ดูความเหมาะสม 
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 - การคัดเลือกวิทยากรของหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานเลือกบุคลากรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง และ
ในเลือกผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ นั้น ขอให้ค านึงถึงสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองด้วย 
 - อยากให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญจะได้น ามาเป็น
ข้อมูลให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ปรับปรุง 
 - โครงการจัดพิมพ์เอกสารที่ส่งให้สมาชิกรัฐสภาและนักการเมืองท้องถิ่นนั้น หน่วยงานได้มีการประเมิน
หรือไม่ว่าเอกสารที่ส่งให้นั้นได้น าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 
 - ในปี ๒๕๖๔ หน่วยงานได้มีการตัดงบประมาณการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โควิด 19 เป็นประหยัดงบประมาณของประเทศ 
 - หน่วยงานมีโครงการขยายขอบข่ายการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นหรือไม่  
 - หน่วยงานเป็นองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย หากมีการปฏิวัติอยากให้
ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชาธิปไตย ในลักษณะการไม่เห็นด้วยกับการออกจากระบอบประชาธิปไตย 
 - อยากให้มีการทดลองขยายหลักสูตรไปยังผู้น านักศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
และระบอบประชาธิปไตย  
 - การส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพ การจัดนิทรรศการต่าง ๆ โดยเชิญท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม จะเป็นไปได้หรือไม่ที่หน่วยงานจะน าเงินนอกงบประมาณมาให้เป็นรางวัลแก่ท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมที่ดี  
 - การตั้งศูนย์พลเมืองที่มีการขยายไปยังต่างจังหวัดและสถานศึกษาถ้าท าได้ครอบคลุมจะเป็นการเผยแพร่
ประชาธิปไตยให้กว้างมากยิ่งขึ้น หน่วยงานได้มีการประเมินผลบ้างหรือไม่อย่างไร 
 - หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของผู้ที่สนใจทางด้านการเมืองการ
ปกครองจึงอยากทราบว่า ความซ้ าซ้อนของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ๑ คน เรียนหลายหลักสูตรพร้อมกัน 
ซึ่งสถาบันมีข้อก าหนดอยู่แล้ว และจะมีวิธีป้องกันและตรวจสอบอย่างไร ที่ผ่านมามีการลงโทษแล้วหรือไม่ 
 - อยากให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณสัดส่วนของ สส. และ สว. ที่เข้ารับการอบรมของสถาบัน
ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใดสัดส่วนถึงต่างกัน  
 - ในการด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนมีหลักเกณฑ์ในการของบประมาณอย่างไร 
 - เพราะเหตุใดหลักสูตร วปอ. ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้รับงบประมาณมากกว่าสถาบัน
พระปกเกล้า 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกคือภาคการเมืองมีเจตจ านงที่ส าคัญคือ การจัดการศึกษาอบรมเพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตย หลักการส าคัญในการจัดการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นการผสมผสานระหว่างสัดส่วนหลากหลาย
วิชาชีพ การก าหนดสัดส่วนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ปปร. สภาสถาบันจะเป็นผู้ก าหนด โดยจะมีผู้เข้าอบรม ๑๔๐ คน 
แบ่งเป็น สส. และ สว. จ านวน ๔๐ คน และข้าราชการทางการเมือง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเป็นผู้ที่คัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม 
 - มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน ผู้น านักศึกษา โดยมีการจัดอบรมทุกปี มีผู้น า
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยจากต่างจังหวัดเข้าร่วม มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในโรงเรียน ๒ 
โครงการ คือ โครงการโรงเรียนพลเมืองและโครงการความซื่อตรงในโรงเรียน จัดปีละ ๕๐ โรงเรียน เป็นการอบรม
ผู้น าโรงเรียนและครูประจ าวิชาสังคมศึกษา 
 - การส่งเสริมทางการเมืองของสถาบันมีการด าเนินการผ่านศูนย์การเมืองภาคพลเมืองและด าเนินการผ่าน
โรงเรียนพลเมือง มีการเรียนผ่านระบบ E- learning มีผู้เข้าเรียนจ านวน ๔๑,๐๐๐ คน 
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 - สถาบันพระปกเกล้ามีการจัดหลักสูตรการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ท าอย่างไรให้คนไปท างานฟัง
กฎหมาย ฟังความเห็นของประชาชนฟังแบบได้ยิน ซึ่งด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์และส านักงานบริหารกิจการยุติธรรม โดยมีการเปิดให้ทุนข้าราชการรัฐสภาได้
เข้าไปเรียน เนื่องจากในอนาคตกฎหมายที่ถูกเสนอจากภาคประชาชนสภาจะต้องท าเรื่องการรับฟังความคิดเห็น 
ในเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีการประเมินทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม 
 - งานวิชาการ งานวิจัย งานเอกสาร มีการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ มหาวิทยาลัย มีการจัดท า
ในรูปแบบ E-book เพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดได้มากข้ึน 
 - ระบบสนับสนุนงานรัฐสภามีระบบรองรับถ้ากรรมาธิการหรือสส. มีความต้องการให้วิเคราะห์กฎหมาย
จะมีผู้ที่เชี่ยวในการวิเคราะห์กฎหมายให้แต่ต้องมีการท าข้อตกลงร่วมกัน 
 - การอบรมข้าราชการัฐสภา กร. ได้มีการอนุญาตให้สถาบันอบรมนักบริหารระดับสูง ๕ รุ่นแล้ว และมีทุน
ให้ทุกหลักสูตร 
 - สถาบันพระปกเกล้าได้รับเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณ จ านวน ๖๐๗ ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 
๒๒ ปี เงินที่เพ่ิมขึ้นมาคือเงินส่วนต่างจากการจัดอบรม สถาบันไม่สามารถน าเงินมาใช้ได้อย่างเสรีภาพ เงินที่
สถาบันน ามาใช้จ่ายทุกปีคือเงินสมทบ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน การใช้เงินของกองทุนนั้น
ต้องจัดท าเป็นโครงการและจะต้องขออนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้าซึ่งจะมีประธานรัฐสภาเป็นประธาน  
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
 - การสนับสนุนบทบาททางการเมืองมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานกับส านักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ควรมีการแยกบทบาทกันให้ชัดเจน 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า  

 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา      ๕๑๔,๘๓๔,๓๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - สอบถามว่ายังมีส่วนงานใดของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ยังไม่ ได้ย้ายเข้ามาที่รัฐสภา แล้วมี
ก าหนดการจะย้ายเข้ามาเม่ือไหร่ 
 - หน่ วยงานมีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ หากมีการเสนอขอเพ่ิมเป็นรายการใดบ้าง 
 - อยากทราบว่าเพราะเหตุใดในปี ๒๕๖๔ ยังมีการตั้งงบประมาณค่าเช่าอาคารส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน ๖๐ ล้านบาท อาคารที่เช่าคืออาคารใด  
 - อยากทราบว่าขณะนี้หน่วยงานมีบุคลากรจ านวนเท่าใด 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ปัจจุบันส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมิได้ย้ายจากอาคารเช่ามายังอาคารรัฐสภา เนื่องจากต้องรอให้
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของโครงการส่งมอบพ้ืนที่ก่อนขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ประสานงานเรื่องการส่งมอบพื้นท่ี 
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 - ค่าเช่าอาคารสุขประพฤติปัจจุบันเช่าในอัตรา เดือนละ ๙,๕๒๐,๖๘๕ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๑,๒๕๓,๖๐๐ บาท ประมาณ ๖ เดือน เป็นการรอให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นท่ี 
 - การแปรญัตติเพ่ิมเติมงบประมาณมีจ านวน ๑๑ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๙,๔๖๒,๘๐๐ บาท 
 - จ านวนบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๕ คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 
๑,๐๗๓ คน ลูกจ้างประจ า ๘๓ คน พนักงานราชการ ๑๐๔ คน 
 - โครงการเสริมสร้างผู้น าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่น สื่อมวลชน ศิลปินพ้ืนบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนสังคมศึกษา ทนายความ อสม. 
มีระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ๒ คืน ผู้อบรมครั้งละ ๑๒๐ คน มีทั้งหมด ๗ รุ่น การอบรมเป็นลักษณะในการ
บรรยายให้ความรู้โดยสมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หลักสูตรที่ใช้ใน
การอบรมสัมมนา ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 - โครงการพัฒนาผู้น านักประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ มีกลุ่มเป้าหมายคือ 
โรงเรียนกองทุนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีทั้งหมด ๑๔๗ โรงเรียน อาชีวศึกษา ๑๒ โรงเรียน 
เป็นการอบรมเพ่ือให้เป็นผู้น าประชาธิปไตยในลักษณะการใช้วิชาลูกเสือ   
   
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     ๔,๙๑๖,๑๓๖,๔๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ส าหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา       ๑๙๔,๓๐๐,๐๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ฝ่ายนิติบัญญัติควรจริงจังกับการพัฒนากฎหมายให้มากขึ้น เพราะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนา 
ตรวจสอบ ถ่วงดุล ฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่การเพ่ิมตัวชี้วัดกฎหมายที่มาจากประชาชน ควรเปิดให้มีการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายผ่านทางระบบออนไลน์ ญัตติที่เสนอโดยภาคประชาชนประชาชนสามารถเสนอญัตติโดยเข้าชื่อผ่าน
ระบบออนไลน์ได ้
 - หน่วยงานจะต่อสัญญาครั้งที่ ๕ อีกหรือไม ่
 - ส านักงบประมาณรัฐสภา (PBO) มีจ านวนบุคลากรจ ากัด และความล่าช้าของการได้รับเอกสาร ท าให้
การท างานมีอุปสรรคหากเพ่ิมอัตราก าลังคนจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 - หน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเป็นส านักงานสีเขียว (Green Parliament) 
เพ่ือให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament อย่างไร และอยากให้หาวิธีการลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 - อยากทราบปัญหาโครงการที่ยังไม่มีข้อยุติเรื่องสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาตรงแยกเกียกกาย 
 - หน่วยงานมีนโยบายในการพัฒนา TV รัฐสภา ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างไร อยากให้มีการขยายการ
รับรู้ของประชาชนผ่าน TV รัฐสภา สื่อโซเชียลของรัฐสภาถ้าเทียบกับสื่ออ่ืนๆ ถือว่าน้อยมาก อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 
 - การก่อสร้างอาคารัฐสภาใช้งบประมาณจ านวนมากถ้าอาคารแล้วเสร็จความสมบูรณ์จะอยู่ในรูปแบบ
ไหน 
 - อยากให้เพิ่มบุคลากรของกรรมาธิการเนื่องจากบุคลากรที่สนับสนุนงานกรรมาธิการมีไม่เพียงพอ 
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 - อยากให้คิดโครงการให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชมรัฐสภา 
 - ในสภาวการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ยังมีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะไปต่างประเทศ เนื่องจากได้มีการตั้ง
งบประมาณในกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จ านวน ๙ ประเทศ ใช้งบประมาณ 
จ านวน ๒๕,๗๕๕,๗๐๐ บาท มีความคุ้มค่าหรือไม่ และหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือก  
 - รัฐสภาควรจะมีกฤษฎีกาที่เป็นของรัฐสภาเอง เนื่องจากมีตัวแทนของประชาชนที่มีความรอบรู้ ควรมี
ส านักงบประมาณที่พิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณที่แก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ าให้คนที่เสียภาษีได้รับ
ประโยชน์จากการเสียภาษี 
 - หน่ วยงานมีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ หากมีการเสนอขอเพ่ิมเป็นรายการใดบ้าง 
 - การตั้งชื่อโครงการค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของคณะกรรมาธิการสามัญไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์เมื่อเทียบกับ ชื่อโครงการของวุฒิสภา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือน
ต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอให้หน่วยงานด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและประชาชนผู้
มาใช้บริการ โดยติดตั้งบันไดเลื่อนเพ่ิมขึ้น ลิฟท์ควรจะมีฟังชันก์ที่ตอบสนองต่อความต้องเหมาะสมกับจ านวนคน 
ในส่วนการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ควรอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการต้อนรับ 
 - การส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองหน่วยงานมีสถานที่อ านวยความสะดวกสามารถรองรับผู้ชุมนุม
ได้จ านวนเท่าใด 
 - สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของรัฐสภา แต่ยังมีบางโครงการที่ยังท าได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในรายการ
ผลผลิตที่ ๒ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์พัฒนาการมีส่วนร่วมยังมีการด าเนินการต่อหรือไม่อย่างไร 
 - การหารือหรือรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ปัญหาที่หารือไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร อยากให้
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได้แก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 - ต ารวจรัฐสภามีจ านวนจ ากัดหน่วยงานมีนโยบายที่จะเพ่ิมบุคลากรในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ภายในรัฐสภาให้ทั่วถึงหรือไม่ หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐสภา 
 - หน่วยงานมีแผนการรองรับการเข้าสู่ระบบ Smart Parliament หรือไม่ อย่างไร การเป็น Green 
Parliament ของหน่วยงานได้มีแผนในการจัดการปริมาณขยะหรือของเสียและการลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
หรือไม่อย่างไร  
 -  หน่วยงานมีเครื่องมือรองรับการท างานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลจัดการเรื่องเอกสารที่มีปริมาณและ
น้ าหนักจ านวนมากหรือไม่ อยากให้ดูแลสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับของพนักงานจ้างเหมาบริการ  
 - ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณจ านวน ๘๗ ล้านบาท ถ้าค านวณแล้ว
จะอยู่ที่ ๒,๕๘๔ บาทต่อวัน อยากทราบว่าการค านวณค่าอาหารต่อมื้อต่อคนสูงเกินไปหรือไม่  
 - ขอให้หน่วยงานจัดท าหนังสือทวงถามไปยังนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้า ตั้งกรรมการ ๒ ฝ่าย 
เพ่ือหาข้อยุติเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย 
 - ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๒,๒๓๒ ล้านบาท เหตุใด
จึงไม่มียอดเงินแสดงอยู่ในเงินนอกงบประมาณ และงบการเงินเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน ๓๓ ล้าน
บาท มีการน าเงินไปใช้ในส่วนใดบ้าง 
 - หน่ วยงานมีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ หากมีการเสนอขอเพ่ิมเป็นรายการใดบ้าง 
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 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองว่ามีอาหารส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวัน
ประชุม การประชุมร่วม การประชุมนัดพิเศษ การประชุมไม่ไว้วางใจ และการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รายละเอียดจะจัดส่งเป็นเอกสารให้แก่คณะกรรมาธิการ 
 - มีโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย คือ โครงการเสริมสร้างสนับสนุนการเป็นเมืองของเยาวชน โครงการ
รัฐสภาสัญจร โครงการวรรณกรรมพานแว่นฟ้า โครงการความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โครงการต้นกล้า
ประชาธิปไตย และโครงการพลเมืองสุจริต 
 - หน่วยงานก าลังด าเนินการเปิดรับสมัครต ารวจรัฐสภาเพ่ิมข้ึน จ านวน ๑๕๐ อัตรา  
 - บุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น ๒,๓๙๒ คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ ๒,๒๐๙ คน ลูกจ้าง ๖๗ คน และพนักงานราชการ ๑๑๖ คน  
 - คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีการยกระดับฐานะของส านักงบประมาณรัฐสภา (PBO) อยู่
ระหว่างการรอระเบียบที่รองรับส านักงบประมาณรัฐสภาเพ่ือให้ ก.ร. รับรอง 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับอาคารรัฐสภาต้องส่งมอบอาคารรัฐสภาให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถด าเนินการแก้ไข
จุดบกพร่องของอาคารได้ 
 - มีการพัฒนา TV รัฐสภา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้สามารถ
ดาวน์โหลดได้โดยไม่ค่าใช้จ่าย มีการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาผ่านช่องทาง You Tube    
 - หน่วยงานได้ท าค าขอแปรญัตติงบประมาณ ใน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณจ านวน 
๑,๑๐๐,๓๐๕,๔๐๐ บาท 
 - หน่วยงานรัฐสภามีระบบให้บุคคลเข้าเยี่ยมชมได้ ซึ่งใน ๑ ปีจะมีบุคคลขอเข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก เช่น 
เครือข่ายเยาวชน ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันได้หยุดด าเนินการชั่วคราว เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
รัฐสภาใหม่ยังไม่เรียบร้อย ประกอบกับเป็นนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) โดยจะให้มีบุคคลเข้ามาในบริเวณรัฐสภาเท่าที่ท าเป็นเท่านั้น และในขณะเดียวกัน 
ถ้าสถานการณ์กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ  รัฐสภาแห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของ
ประชาธิปไตย 
 - การลดการใช้กระดาษ หน่วยงานได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยได้มีการน า IPAD เข้ามาใช้ใน 
การด าเนินการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยเริ่มจากการประชุมของผู้บริหาร และในปัจจุบันนี้ได้มีการน า IPAD   
เข้ามาใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของส านักการประชุม ซึ่งได้ประสบความส าเร็จเพราะในปัจจุบันนี้
สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง ๒ ล้านแผ่น  
 - เงินกองทุนใช้เพ่ือการช่วยเหลือผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ในส่วนของการเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล  
ผู้ที่ทุพพลภาพ การถึงแก่กรรม และการให้การศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณปี ๒๕๕๗ ในช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร
ได้มีการของบประมาณ จ านวน ๖๐๐ กว่าล้านบาท  โดยในปัจจุบันนี้ทางรัฐสภาได้จัดเก็บจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวน ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวจะน าไปใช้กับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีที่ผ่าน
มาได้ใช้เงินดังกล่าวไปแล้วจ านวน ๒๐๒ ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการค านวณจากค่าครองชีพและมีการก าหนด
ระยะเวลาในการจ่ายเงิน 
 - ปัจจุบันมีผู้ทุพพลภาพ จ านวน ๑๓ ราย และได้มีผู้ขอรับเงินเพ่ิมเติม โดยได้มีการท าหนังสือยื่นให้กับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทางส านักงานได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือลงไปตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของตาที่มองไม่เห็น เดินไม่สะดวก ป่วยติดเตียง เป็นต้น ซึ่งจะได้รับเงินเป็นรายเดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท 



๑๕ 
 

 - ทางหน่วยงานได้มีการพัฒนา แอพพลิเคชั่นและได้ด าเนินการเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อไป และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ซึ่งท าให้ในอนาคตประชาชนสามารถเสนอ
กฎหมายได้ดีข้ึนและประหยัดงบประมาณมากข้ึน 
 - จ านวนลิฟต์ในรัฐสภา มีจ านวน ๘๔ ตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนกลางทั้งหมด และมีคุณภาพดีกว่าที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันลิฟต์ที่ใช้อยู่เป็นส่วนของตึกข้าราชการและห้องประชุมทั้งหมดเป็นห้องประชุมของ
ข้าราชการ ส่วนห้องประชุมของกรรมาธิการทั้งหมดจะอยู่ที่ตึกกลางมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบมีระบบการส่ง
สัญญาณเรื่องการลงมติไปยังห้องประชุมกรรมาธิการและห้องท างานของสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อจากลานประชาธิปไตย เป็นลานประชาชน ซึ่งในแบบสามารถจุคนได้ถึง 
๕,๐๐๐ คน 
 - โครงการสร้างสะพานเกียกกายกลายเป็นปัญหาหลักในการสร้างรัฐสภาใหม่ กทม. ได้มีโครงการก่อสร้าง
สะพานเกียกกายตั้งแต่ฝั่งธนบุรี ถึงถนนประดิพันธ์ รวมระยะทาง ๖ กิโลเมตร มูลค่าการก่อสร้างสูงกว่า 
การก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้าง ๕๐% เป็นการใช้งบประมาณของ กทม. และอีก ๕๐% 
เป็นการของงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้อนุมัติงบประมาณจ านวน ๙๐  
ล้านบาท 
 - เรื่องสถานที่ในการก่อสร้างสะพานเกียกกาย กทม. ได้มีการชี้แจงว่า ทาง กทม. ได้มีการเวียนคืนที่ดิน
ก่อนที่ทางรัฐสภาจะด าเนินการก่อสร้าง ทางรัฐสภาได้มีการเจรจาเรื่องของการเปลี่ยนแนวในการก่อสร้างสะพาน
ซึ่งไม่สามารถท าได้เนื่องจากติดทางด้านวัดแก้วฟ้าซึ่งทางวัดมีโบสถ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้  ทางด้าน
ถนนพระราม ๖ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดประตูระบายน้ าของ กทม. และไม่สามารถเสนอให้สร้าง
อุโมงค์ได้ เพราะติดการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ผ่านหน้ารัฐสภา ซึ่งในปัจจุบันทาง กทม. ได้มีมติให้สร้างตามแนวเดิม 
 - อาคารรัฐสภาใหม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อก าจัดขยะ จ านวน ๓ บ่อ ซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับ
ขยะทั้งหมดได้ 
 - ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือนละ ๑๐ล้านบาท/เดือน 
ในอนาคตถ้ามีการเปิดใช้งานรัฐสภาใหม่แบบเต็มพ้ืนที่ จะท าให้มีค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ ๑๕ ล้านบาท/เดือน 
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ าประมาณเดือนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ประมาณเดือนละ ๔๐,๐๐๐ 
บาท/เดือน 
 - เรื่องคุณภาพของการก่อสร้างอาคารรัฐสภา การเข้ามาใช้พ้ืนที่ของรัฐสภาในขณะที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการทดสอบและตรวจสอบระบบได้ จึงท าให้เกิดปัญหาน้ ารั่วและปัญหาอ่ืนๆ ซึ่ง  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องด าเนินการแก้ไขทั้งระบบ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 - เรื่องของ Green Office ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้ เป็นส านักงานสีเขียว ซึ่งเป็นนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินการ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย กรอบในการพัฒนาส านักงานมีทั้งหมด ๖ 
หมวด โดยมีโรดแมปในการด าเนินการ ๒ ปี ซึ่งมุ่งเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ด าเนินการทั้งหมด ๖ ด้าน ซึ่งทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีการด าเนินการด้านการสื่อสารและการสร้างจิตส านึก อบรมให้ความรู้ ประเมินความเข้าใจ
และการอบรมประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น น้ า 
น้ ามัน กระดาษ ฯลฯ ด้านการจัดการของเสีย ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม
ควบคุมคุณภาพอากาศ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



๑๖ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายสุภดิช อากาศฤกษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ว่ามีการน าเงินไปใช้ในส่วนใดบ้าง 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลของอดีตสมาชิกรัฐสภาที่ทุพพลภาพมีจ านวนเท่าใด 

 
เรื่องอ่ืน ๆ  
  จากนั้นที่ประชุมได้มีมติตั้งอนุกรรมาธิการข้อสังเกต และนัดประชุมอนุกรรมาธิการข้อสังเกต 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
    ๑. นางสาวผ่องศรี  ธาราภูม ิ   อนุกรรมาธิการ 
    ๒. นางพรรณสิริ   กุลนาถศิริ   อนุกรรมาธิการ 
    ๓. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย   อนุกรรมาธิการ 
    ๔. นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี  อนุกรรมาธิการ 
    ๕. นายวชัรพล  โตมรศักดิ์   อนุกรรมาธิการ 
    ๖. นายสภุดิช  อากาศฤกษ์   อนุกรรมาธิการ 
    ๗. นายวัฒนา  เมืองสุข    อนุกรรมาธิการ 
    ๘. นางมนพร  เจริญศรี    อนุกรรมาธิการ 
    ๙. พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง   อนุกรรมาธิการ 

    ๑๐. นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ   อนุกรรมาธิการ 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติก าหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกตครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๔๑๓ (สผ.) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายจิรพันธุ์ กูรสุรพงศ์ วิทยากรช านาญการ  
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


